

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Về việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Tuy Phước

Thực hiện Văn bản số 3413/SNN-NTM ngày 05/12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định về việc rà soát đánh giá kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại các xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, UBND huyện Tuy Phước báo cáo kết quả rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường bao gồm: Xử lý môi trường trong chăn nuôi, xử lý bao bì, vật tư thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, công tác thu gom, xử lý rác thải rắn, chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp tại các xã như sau:

I. Đối với xã đã đạt chuẩn nông thôn mới

1. Phước Thắng

- Đối với bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Đã bố trí 150 bể chứa thu gom vỏ chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn và đã xây dựng 1 kho chứa tập trung bao bì thuốc BVTV với diện tích 8m². Định kỳ cuối mỗi vụ lúa, UBND xã thuê 9 lao động ở 9 thôn thu gom vỏ chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trong các bể chứa, vận chuyển về kho chứa tập trung. Qua kiểm tra, rác trong các bể chứa được bố trí trên các cánh đồng hiện nay số lượng còn ít nên UBND xã dự kiến sau khi kết thúc mùa vụ trước tháng 10 hàng năm địa phương sẽ hợp đồng thu gom xử lý theo quy định.

- Xử lý môi trường trong chăn nuôi

Các hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi nằm cách biệt với nhà ở và khu dân cư đông người, được phòng ngừa dịch bệnh thường xuyên, chuồng trại có hố chứa phân được xử lý bằng chế phẩm sinh học nên không phát sinh mùi khó chịu, chất thải chăn nuôi không chảy tràn ra khu vực xung quanh, đảm bảo vệ sinh môi trường; chất thải chăn nuôi không chảy tràn ra khu vực xung quanh, nhưng những hộ này thường tận dụng chất thải trong chăn nuôi bò bằng cách phơi khô để bán làm phân bón.

2. Phước Lộc

- Đối với bao bì thuốc bảo vệ thực vật

UBND xã lắp đặt 102 bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng (trong đó Hội nông dân tỉnh hỗ trợ 22 bể và Chi cục BVMT tỉnh Bình Định hỗ trợ 02 bể) ở các cánh đồng trên địa bàn 11 thôn; đồng thời đã xây dựng khu vực lưu chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng tại thôn Vĩnh Hy. Xã đã xây dựng kế hoạch định kỳ 02 lần /năm thuê công nhân kê dỡ các bể bị chèn và thu gom vỏ, bao, bì thuốc

BVTV sau sử dụng về nhà lưu chứa; UBND xã hợp đồng với công ty Hậu Sanh thu gom xử lý theo quy định. Định kỳ sau mỗi vụ thu hoạch, vận chuyển và xử lý bởi công ty Hậu Sanh với khối lượng 80kg.

- Xử lý môi trường trong chăn nuôi

Số hộ chăn nuôi hợp vệ sinh là 2.363 hộ/2.411 hộ, đạt tỷ lệ 98%, trong đó hộ chăn nuôi có diện tích trên 50m² là 32 hộ. Trên địa bàn xã hiện có 218 hộ đã xây dựng hầm Bioga, chiếm 96,3%, ngoài ra các hộ chăn nuôi từ 1 đến 2 con, chất thải được xử lý theo quy định đảm bảo không ô nhiễm môi trường.

3. Phước Hòa

- Đối với bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Công tác thu gom, xử lý rác thải là vỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV qua sử dụng xã đã xây dựng 01 kho lưu chứa và 170 bể chứa được thu gom định kỳ sau mỗi vụ thu hoạch, vận chuyển và xử lý bởi công ty Hậu Sanh khối lượng 190 kg (xử lý đạt 100%).

- Xử lý môi trường trong chăn nuôi

Số hộ có chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh môi trường là 232/290 hộ, tỷ lệ đạt 80% số hộ chăn nuôi; trong đó, số hộ chăn nuôi có hầm biogas 158 hộ, sử dụng đệm lót sinh học là 64 hộ. Hiện nay, UBND xã đã vận động hộ dân chăn nuôi gà đến điểm chăn nuôi tập trung theo qui hoạch.

Số hộ chăn nuôi có số lượng gia súc, gia cầm từ 100 con gia cầm/05 con heo/03 con bò trở lên là: 120 hộ; có diện tích chuồng từ 50 m² trở lên trên địa bàn xã hiện tại là 90 hộ.

4. Phước An

- Đối với bao bì thuốc bảo vệ thực vật:

UBND xã đã bố trí đặt 73 bể chứa vỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV đã qua sử dụng trên các cánh đồng và dọc các tuyến kênh mương trên địa bàn xã để tập trung thu gom vỏ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng.

Đã xây dựng 02 địa điểm tập trung (*nhà lưu chứa*) rác thải vỏ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng tại địa điểm thôn Thanh Huy 2, và thôn Ngọc Thạnh 1, với diện tích khoảng 10m²/nhà, là địa điểm trung chuyển rác thải vỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV đã qua sử dụng từ các bể chứa đặt ngoài đồng ruộng được thu gom, tập kết về vị trí 02 nhà lưu chứa này để Công ty TNHH TM & MT Hậu Sanh thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo quy định.

Vận động nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chăm sóc đồng ruộng sẽ bỏ vỏ chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật vào bể chứa đặt ngoài đồng ruộng. Định kỳ theo mùa vụ, hoặc theo quý, UBND xã đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với Công ty TNHH TM & MT Hậu Sanh để thực hiện thu gom, và xử lý chất thải nguy hại theo quy định, đạt khoảng 60%. Cụ thể:

+ Năm 2020: Thực hiện thu gom xử lý 367kg rác thải rắn nguy hại là vỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV đã qua sử dụng, trong đó: Bao bì mềm là 116kg; bao bì cứng là 154kg và hóa chất thải là 97kg.

+ Năm 2022: Dự kiến thực hiện thu gom xử lý khoảng 400kg rác thải rắn nguy hại là vỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV đã qua sử dụng. Thời gian thực hiện trong tháng 12/2022.

Đối với phụ phẩm nông nghiệp: Các phụ phẩm nông nghiệp như: Rơm, rạ,... hầu hết các hộ dân đều tận thu, để sử dụng lại phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón, chất đốt, thức ăn gia súc, sản xuất nấm,... Hạn chế việc đốt rơm, rạ ngoài đồng ruộng hoặc vứt bừa bãi nơi công cộng, cản trở giao thông.

- Xử lý môi trường trong chăn nuôi

Định kỳ 02 lần/năm UBND xã thực hiện kế hoạch phun thuốc tiêu độc khử trùng chuồng trại, vệ sinh môi trường chăn nuôi, với tổng số lượng thuốc được Cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Bình Định hỗ trợ là 172 lít thuốc Benkocid.

Đối với các hộ chăn nuôi gia cầm: Bộ phận Thú y xã phối với Thú y các thôn thực hiện hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia cầm sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi; vệ sinh chuồng trại định kỳ hàng tuần; hướng dẫn hộ thực hiện thu gom chất thải (phân thải của gia cầm) để bán cho các đơn vị thu mua tái sử dụng làm phân bón cho cây trồng, tránh tình trạng đổ thải bừa bãi ra môi trường.

Đối với các hộ chăn nuôi gia súc: Bộ phận Thú y xã phối với Thú y các thôn thực hiện hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia súc vệ sinh chuồng trại thường xuyên; thực hiện tiêu độc sát trùng chuồng trại theo định kỳ; hướng dẫn các hộ xây lắp hệ thống hầm biogas phù hợp với quy mô chăn nuôi, với số lượng là 425 hố Biogas.

5. Phước Thành

- Đối với vỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV đã qua sử dụng: UBND xã phối hợp với Hội Nông dân xã thu gom, vận chuyển và xử lý bao bì chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn xã chứa đặt tại các vị trí trên đồng ruộng và kho lưu chứa của xã. UBND xã hợp đồng với công ty Hậu Sanh thu gom xử lý theo quy định. UBND xã đã xây dựng 01 kho lưu chứa và 240 bể chứa đặt các vị trí tại ruộng được thu gom định kỳ sau mỗi vụ thu hoạch, vận chuyển và xử lý bởi công ty Hậu Sanh với khối lượng 200kg.

- Xử lý môi trường trong chăn nuôi: Trên địa bàn xã hiện có 358 hộ chăn nuôi, đa số các hộ chăn nuôi đều có hố chứa phân rác, hệ thống thu gom nước thải, hầm rút thải ... đảm bảo vệ sinh môi trường.

Các hộ chăn nuôi ở địa phương đa số nằm nhỏ lẻ trong khu dân cư, không có cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm có quy mô thuộc đối tượng phải lập hồ sơ môi trường. UBND xã đã vận động được 140 hộ chăn nuôi cam kết bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn xã và hướng dẫn các hộ chăn nuôi đăng ký xây dựng hầm Bioga, sử dụng bổ sung chế phẩm vi sinh để

giảm thiểu mùi hôi, để xử lý, tăng cường phân hủy chất thải, giảm ảnh hưởng đến hộ dân xung quanh.

II. Đối với xã thực hiện nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021-2025

1. Phước Quang

- Đối với bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Đối với vỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV đã qua sử dụng, UBND xã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 25/8/2022 về việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao bì chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn xã; phối hợp với Hội Nông dân xã thành lập tổ thu gom các bể chứa, đặt tại các vị trí trên đồng ruộng về kho lưu chứa của xã. UBND xã hợp đồng với công ty Hậu Sanh thu gom xử lý theo quy định. UBND xã đã xây dựng 01 kho lưu chứa và 170 bể chứa đặt các vị trí tại ruộng được thu gom định kỳ sau mỗi vụ thu hoạch, vận chuyển và xử lý bởi công ty Hậu Sanh với khối lượng 200kg.

Đối với phụ phẩm nông nghiệp: Chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường. Trên địa bàn xã có 25 máy cuộn rơm nằm ở 11 thôn. Rơm rạ sau thu hoạch được thu gom bằng máy cuộn rơm và phục vụ cho các hoạt động sản xuất khác như: Trồng nấm, sản xuất thức ăn chăn nuôi, trồng rau...

- Xử lý môi trường trong chăn nuôi

Số hộ có chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm là 650/3.740 hộ; trong đó số hộ chăn nuôi có hầm biogas là 123 hộ, các hộ còn lại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. Để hạn chế, mùi hôi chuồng trại chăn nuôi hướng dẫn bà con sử dụng các chế phẩm vi sinh để xử lý. Ngoài ra, các hộ chăn nuôi đảm bảo nuôi cách khu sinh hoạt với gia đình.

2. Phước Nghĩa

- Đối với bao bì thuốc bảo vệ thực vật:

UBND xã đã xây dựng 01 địa điểm tập trung (*nhà lưu chứa*) rác thải vỏ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng tại địa điểm gò ông Thành, thôn Hưng Nghĩa với diện tích 23m², là địa điểm trung chuyển rác thải vỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV đã qua sử dụng từ các bể chứa đặt ngoài đồng ruộng được thu gom, tập kết về vị trí 01 nhà lưu chứa này để Công ty TNHH TM & MT Hậu Sanh thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo quy định.

Đối với vỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV đã qua sử dụng, UBND xã đã bố trí đặt 96 bể chứa trên các cánh đồng và dọc các tuyến kênh mương trên địa bàn xã để tập trung thu gom vỏ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng. Định kỳ sau mỗi mùa vụ, UBND xã đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với Công ty TNHH TM & MT Hậu Sanh để thực hiện thu gom, và xử lý chất thải nguy hại theo quy định; cụ thể năm 2022: Thực hiện thu gom xử lý 105kg rác thải rắn nguy hại là vỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV đã qua sử dụng, trong đó: bao bì mềm là 45kg; bao bì cứng là 10kg; và hóa chất thải là 50kg.

Đối với phụ phẩm nông nghiệp: Rơm rạ sau khi thu hoạch được thu gom bằng máy cuộn rơm và phục vụ cho các hoạt động sản xuất khác: Trồng nấm, thức ăn trong chăn nuôi, trồng rau.... Trên địa bàn xã có 14 máy cuộn rơm nằm ở 03 thôn. Đối với chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu thân thiện với môi trường.

- Xử lý môi trường trong chăn nuôi

Tỷ lệ hộ chăn nuôi ở xã có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường 180 hộ/200 hộ đạt 90%. Toàn xã đã xây dựng được 05 hầm biogas/05 hộ, các hộ còn lại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. Để hạn chế, mùi hôi chuồng trại chăn nuôi hướng dẫn bà con sử dụng các chế phẩm vi sinh để xử lý. Ngoài ra, các hộ chăn nuôi đảm bảo nuôi cách khu sinh hoạt với gia đình.

3. Phước Sơn

- Đối với bao bì thuốc bảo vệ thực vật:

UBND xã đã bố trí đặt 400 bể chứa vỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV đã qua sử dụng trên các cánh đồng và dọc các tuyến kênh mương trên địa bàn xã để tập trung thu gom vỏ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng.

UBND xã đã xây dựng 01 địa điểm tập trung (*nhà lưu chứa*) rác thải vỏ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng tại địa điểm Gò Đông thôn Phụng Sơn, với diện tích khoảng 20m², là địa điểm trung chuyển rác thải vỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV đã qua sử dụng từ các bể chứa đặt ngoài đồng ruộng được thu gom, tập kết về vị trí nhà lưu chứa này để Công ty TNHH TM & MT Hậu Sanh thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo quy định.

Vận động nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chăm sóc đồng ruộng sẽ bỏ vỏ chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật vào bể chứa đặt ngoài đồng ruộng. Định kỳ theo mùa vụ, hoặc theo quý, UBND xã đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với Công ty TNHH TM & MT Hậu Sanh để thực hiện thu gom, và xử lý chất thải nguy hại theo quy định.

+ Năm 2021: Thực hiện thu gom xử lý 35kg rác thải rắn nguy hại là vỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV đã qua sử dụng.

+ Năm 2022: thực hiện thu gom xử lý 65kg rác thải rắn nguy hại là vỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV đã qua sử dụng. Trong đó bao bì mềm 30,0 kg; bao bì cứng thải 25,0 kg và hóa chất thải 10,0 kg

Đối với phụ phẩm nông nghiệp: Các phụ phẩm nông nghiệp như: Rơm, rạ, ... hầu hết các hộ dân đều tận thu, để sử dụng lại phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón, chất đốt, thức ăn gia súc, sản xuất nấm, ... Hạn chế việc đốt rơm, rạ ngoài đồng ruộng hoặc vứt bừa bãi nơi công cộng, cản trở giao thông. Rơm rạ sau khi thu hoạch được thu gom bằng máy cuộn rơm và phục vụ cho các hoạt động sản xuất khác: Trồng nấm, thức ăn trong chăn nuôi, trồng rau....Toàn xã có 58 máy cuộn rơm, khối lượng 4.150.69 tấn.

- Xử lý môi trường trong chăn nuôi

Định kỳ 02 lần/năm UBND xã thực hiện kế hoạch phun thuốc tiêu độc khử trùng chuồng trại, vệ sinh môi trường chăn nuôi, với tổng số lượng thuốc được Cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Bình Định hỗ trợ là 96 lít thuốc Benkocid.

Đối với các hộ chăn nuôi gia cầm: Bộ phận Thú y xã phối với Thú y các thôn thực hiện hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia cầm sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi; vệ sinh chuồng trại định kỳ hàng tuần; hướng dẫn hộ thực hiện thu gom chất thải (phân thải của gia cầm) để bán cho các đơn vị thu mua tái sử dụng làm phân bón cho cây trồng, tránh tình trạng đổ thải bừa bãi ra môi trường.

Đối với các hộ chăn nuôi gia súc: Bộ phận Thú y xã phối với Thú y các thôn thực hiện hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia súc vệ sinh chuồng trại thường xuyên; thực hiện tiêu độc sát trùng chuồng trại theo định kỳ; hướng dẫn các hộ xây lắp hệ thống hầm biogas phù hợp với quy mô chăn nuôi, với số lượng là 108 hố Biogas.

Tỷ lệ hộ chăn nuôi ở xã có 144 hộ trong đó gia súc 109 hộ, gia cầm 37 hộ, hộ sử dụng Bioga 108 hộ, có sử dụng đệm lót sinh học 38 hộ. Chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 97%.

4. Phước Hưng

- Đối với bao bì thuốc bảo vệ thực vật:

Đối với vỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV đã qua sử dụng, UBND xã thuê nhân công để thu gom các bể chứa đặt tại các vị trí trên đồng ruộng về kho lưu chứa của xã; UBND xã hợp đồng với công ty Hậu Sanh thu gom xử lý theo quy định. UBND xã đã xây dựng 01 kho lưu chứa và 210 bể chứa đặt các vị trí tại ruộng được thu gom định kỳ sau mỗi vụ thu hoạch, vận chuyển và xử lý bởi công ty Hậu Sanh với khối lượng 100kg (với số tiền 9.500.000 đồng/năm).

Đối với phụ phẩm nông nghiệp: Chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường. Trên địa bàn xã có 22 máy cuộn rơm nằm ở 07 thôn. Đối với rơm rạ sau thu hoạch được thu gom bằng máy cuộn rơm và phục vụ cho các hoạt động sản xuất khác như: Trồng nấm, sản xuất thức ăn chăn nuôi, trồng rau...

- Xử lý môi trường trong chăn nuôi

Số hộ có chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm là 1.079/3.786 hộ; trong đó, số hộ chăn nuôi có hầm biogas là 350 hộ, các hộ còn lại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. Để hạn chế, mùi hôi chuồng trại chăn nuôi hướng dẫn bà con sử dụng các chế phẩm vi sinh để xử lý. Ngoài ra, các hộ chăn nuôi đảm bảo nuôi cách khu sinh hoạt với gia đình.

5. Phước Thuận

- Đối với bao bì thuốc bảo vệ thực vật:

UBND xã đã bố trí đặt 117 bể chứa vỏ bao bì khoảng 20m², chai lọ thuốc BVTV đã qua sử dụng trên các cánh đồng và dọc các tuyến kênh mương trên địa bàn xã để thu gom vỏ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng. Toàn xã có 122 pi hồ thu gom rác thải 24 hố ở 8 thôn.

Vận động nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chăm sóc đồng ruộng sẽ bỏ vỏ chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật vào bể chứa đặt ngoài đồng ruộng. Định kỳ theo mùa vụ, hoặc theo quý, UBND xã đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với Công ty TNHH TM & MT Hậu Sanh để thực hiện thu gom, và xử lý chất thải nguy hại theo quy định. Cụ thể:

+ Năm 2021: Đã xử lý 76kg rác thải rắn nguy hại là vỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV đã qua sử dụng.

+ Năm 2022: Dự kiến thực hiện thu gom xử lý khoảng 150kg rác thải rắn nguy hại là vỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV đã qua sử dụng. Thời gian thực hiện trong tháng 12/2022.

Đối với phụ phẩm nông nghiệp: Các phụ phẩm nông nghiệp như: Rơm, rạ, ... hầu hết các hộ dân đều tận thu, để sử dụng lại phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón, chất đốt, thức ăn gia súc, sản xuất nấm,... Hạn chế việc đốt rơm, rạ ngoài đồng ruộng hoặc vứt bừa bãi nơi công cộng, cản trở giao thông.

- Xử lý môi trường trong chăn nuôi

Định kỳ 02 lần/năm UBND xã thực hiện kế hoạch phun thuốc tiêu độc khử trùng chuồng trại, vệ sinh môi trường chăn nuôi.

Đối với các hộ chăn nuôi gia cầm: Bộ phận Thú y xã phối với Thú y các thôn thực hiện hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia cầm sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi; vệ sinh chuồng trại định kỳ hàng tuần; hướng dẫn hộ thực hiện thu gom chất thải (phân thải của gia cầm) để bán cho các đơn vị thu mua tái sử dụng làm phân bón cho cây trồng, tránh tình trạng đổ thải bừa bãi ra môi trường.

Đối với các hộ chăn nuôi gia súc: Bộ phận Thú y xã phối với Thú y các thôn thực hiện hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia súc vệ sinh chuồng trại thường xuyên; thực hiện tiêu độc sát trùng chuồng trại theo định kỳ; hướng dẫn các hộ xây lắp hệ thống hầm biogas phù hợp với quy mô chăn nuôi, với số lượng là 120 hố Biogas.

6. Phước Hiệp

- **Đối với bao bì thuốc bảo vệ thực vật:** Vỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV đã qua sử dụng, UBND xã đã xây dựng 01 kho lưu chứa và 280 hố pi để chứa đựng thuốc bao bì thực vật; định kỳ hàng năm, hợp đồng vận chuyển và xử lý theo quy định.

Đối với phụ phẩm nông nghiệp: Rơm rạ sau thu hoạch được thu gom bằng máy cuộn rơm và phục vụ cho các hoạt động sản xuất khác như: Trồng nấm, làm thức ăn chăn nuôi, trồng rau. Chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu, phân bón hữu cơ thân thiện môi trường.

- Xử lý môi trường trong chăn nuôi

Tổng số hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm 747 hộ; số hộ có chuồng trại chăn nuôi gia súc đảm bảo vệ sinh môi trường: 287 hộ chăn nuôi có hầm Biogas, sử dụng đệm lót sinh học cho gia cầm là 129 hộ; số hộ nuôi lợn, gà gia trại đăng ký cam kết chăn nuôi đảm bảo vệ sinh thú y an toàn sinh học trong chăn nuôi không ảnh hưởng mùi hôi, chất thải chăn nuôi ra môi trường.

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát đánh giá kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp của UBND huyện Tuy Phước, đề nghị Sở nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp & PTNT;
- Phòng Nông nghiệp & PTNT;
- CVP, PCVP-2;
- Lưu: VT, K1.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân